

Đại hội Đại biểu Hội đồng họ Ngô thành phố Hà Nội lần thứ II: Kết nối và lan tỏa giá trị truyền thống tự hào dòng tộc

19:36 26/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Hội đồng họ Ngô thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Ngô Vi Tiết tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng họ Ngô thành phố Hà Nội.



Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Hội đồng họ Ngô thành phố Hà Nội

Đại hội Đại biểu Hội đồng họ Ngô thành phố Hà Nội lần thứ II đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của các đại diện lãnh đạo xã Đường Lâm, Hà Nội; đại diện chính quyền thôn Cam Lâm cùng Ban QLDT Đền thờ và Lăng Đức vương Ngô Quyền; đại biểu đại diện họ Trần Việt Nam, đại diện Hội đồng họ Ngô Việt Nam và gần 500 đại biểu là con cháu họ Ngô trên khắp đất nước.



Ông Ngô Vi Tiết, Chủ tịch Hội đồng họ Ngô thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc

Tiếp nối dòng họ Ngô Việt Nam, có thể thấy họ Ngô thành phố Hà Nội tự hào gắn bó trên mảnh đất ngàn năm văn hiến, góp phần vào sự hình thành và phát triển của Kinh thành Thăng Long. Với truyền thống cách mạng, hiếu học của những anh hùng tiêu biểu như Ngô Quyền, Ngô Tịch; nhiều nhà thơ nổi tiếng và cũng là nơi có nhiều người đỗ đạt tiến sĩ, giữ chức vụ cao.

Họ Ngô Việt Nam vốn là dòng họ có lịch sử lâu đời, có truyền thống vẻ vang, có bản sắc văn hóa độc đáo và cốt cách rất riêng. Trải qua những thăng trầm và biến động của lịch sử, con cháu họ Ngô tỏa đi muôn phương, nhưng bất kỳ ở đâu và bất kỳ giai đoạn lịch sử nào thì những người con họ Ngô vẫn luôn tỏa sáng, tự hào về dòng họ của mình.



Đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Ngô Vi Tiết, Chủ tịch Hội đồng họ Ngô thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Phát huy truyền thống của dân tộc, của dòng họ, Hội đồng họ Ngô thành phố Hà Nội luôn đoàn kết, chủ động trong công việc, thực hiện tốt chỉ đạo của hội đồng họ Ngô Việt Nam và các ý kiến của các cụ cao tuổi, có uy tín trong các dòng họ Ngô trên địa bàn thành phố, đã hoàn thành nhiều công việc và có kết quả đáng ghi nhận, hoạt động của Hội đồng ngày càng hiệu quả. Nhiều việc trọng tâm mang tính nền tảng đã được triển khai trên diện rộng, đồng bộ, đoàn kết và hoạt động "vì một họ Ngô thịnh vượng".

"Đại hội này sẽ đánh giá những mặt đã làm được, những tồn tại của nhiệm kỳ thứ nhất, sẽ tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình đại hội để tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả hơn. Với phương châm: "Đổi mới - Kết nối - Đoàn kết - Phát triển". Chúng ta tin tưởng Đại hội sẽ hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra", ông Ngô Vi Tiết khẳng định.



Đại biểu tham dự Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đại diện cho dòng họ Ngô đã có nhiều bản tham luận, đóng góp các ý tưởng nhằm phát triển dòng họ Ngô thành phố Hà Nội nói riêng và dòng họ Ngô Việt Nam nói chung. Mọi tham luận đều hướng đến sự tăng cường kết nối dòng tộc và lan tỏa sức mạnh dòng họ, nâng cao ý thức phát triển dòng họ và làm rạng danh di sản văn hóa truyền đời của dòng họ Ngô.



Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Hội đồng họ Ngô thành phố Hà Nội dù là người Hà Nội từ lâu trong lịch sử hay nhập cư làm công dân Hà Nội ở thời điểm nào, đều có chung một ý thức gắn kết dòng tộc trên địa bàn sinh sống và dòng tộc ở các tỉnh/thành phố trên mọi miền Tổ quốc. Con cháu họ Ngô luôn đoàn kết, kết nối, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và gìn giữ dòng tộc yên lành, hạnh phúc, thịnh vượng... và luôn có ý thức gắn bó với quốc gia, dân tộc.





Ban chấp hành Hội đồng họ Ngô thành phố Hà Nội nhiệm kỳ II (2023 - 2028) ra mắt Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Hội đồng họ Ngô thành phố Hà Nội nhiệm kỳ II (2023 - 2028) gồm 62 người, trong đó, ông Ngô Vi Tiết tái đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng họ Ngô thành phố Hà Nội.





Ra mắt Câu lạc bộ người làm báo họ Ngô

Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Hội đồng họ Ngô thành phố Hà Nội lần thứ II, cũng đã diễn ra Lễ ra mắt Câu lạc bộ người làm báo họ Ngô; nhà báo Ngô Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Ngô thành phố Hà Nội giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ.

Minh Phương

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/dai-hoi-dai-bieu-ho-ngo-thanh-pho-ha-noi-lan-thu-ii-ket-noi-va-lan-toa-gia-tri-truyen-thong-tu-hao-dong-toc>